



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการกรม

โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1323-1329 โทรสาร 0-2618-7445

อินเทอร์เน็ต www.prd.go.th

ข่าวที่ 138/2550

วันที่ 30 เมษายน 2550

ม.ราชภัฏสวนสุนันทาเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา (เน้นการวิจัย) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phdindevadmin.org

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้รับแจ้งจากศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาใน 9 แขนงวิชา ได้แก่ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาสังคม การบริหารธุรกิจ(เฉพาะด้าน) การพัฒนานักบริหารระดับสูง การบริหารการศึกษา การบริหารงานยุติธรรม วิถีวิทยาการวิจัย จิตวิทยาให้คำปรึกษา และการจัดการคุณภาพ ในภาคการศึกษาที่ 1/2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ในสหวิทยาการในเรื่องที่ตนศึกษาอยู่ ให้เป็นนักวิชาการและนักบริหารการพัฒนาระดับสูงที่มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทั้งในองค์กรและภาคเอกชน โดยใช้หลักวิชาการ การวิจัย พัฒนาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร การพัฒนา และผลิตผลงานการศึกษาวิจัยทางการบริหารการพัฒนา และผลิตผลงานการศึกษาวิจัยทางการบริหารการพัฒนา ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมอย่างแท้จริงในการนำไปใช้ปฏิบัติ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเคยศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองการเทียบโอนหน่วยกิตจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เน้นด้านการวิจัย ดำเนินการตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2550

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา โทรศัพท์ 0-2243-2246-7 ต่อ 453, 457-9 0-2241-7207 หรือที่ www.phdindevadmin